

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 600,000  
Ad Rate: 750

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 30 กรกฎาคม 2557

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12157

Col.Inch: 35.51 Ad Value: 26,632.50

หน้า: 13(บนซ้าย)

PRValue (x3): 79,897.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ส่อง...เกษตร: ปฏิรูปเพื่ออนาคตข้าวไทย



## ปฏิรูปเพื่ออนาคตข้าวไทย

โรดแมปของ คสช. กำลังเดินหน้าด้วยดีตามขั้นตอนที่วางไว้ ตอนนี้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวประกาศใช้แล้ว รายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกำลังโปรดเกล้าฯลงมา ที่จะตามมาคือนายกรัฐมนตรีคนใหม่ การตั้งรัฐบาลชั่วคราวและสถาปนาปฏิรูปที่จะเกิดภายในเดือนส.ค.นี้

ภารกิจปฏิรูปประเทศไทยจะยิ่งทวีความเข้มข้น เป็นวาระสำคัญแห่งชาติที่คนไทยทุกคนซึ่งรักในประเทศชาติ ต่างก็ตั้งความหวังไว้อย่างสูง

เรื่องการปฏิรูปภาคการเกษตร หลายภาคส่วนนำเสนออันคึกคัก ก่อนหน้านั้นคุณอนันต์ ดาโลดม นายกษัตริย์เกษตรแห่งประเทศไทย อดีตข้าราชการระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ แม้เกษียณแล้วแต่ยังมีไฟอยู่ ได้นำเสนอ“Road Map เพื่อพัฒนาการเกษตรและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน”ให้ คสช. ซึ่งผมได้เขียนถึงไปเมื่อสัปดาห์ก่อน

ล่าสุดไม่กี่วันก่อน อดีตข้าราชการสำคัญกระทรวงเกษตรฯ อีกท่านหนึ่งคือ คุณชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อดีตอธิบดีกรมการข้าว ก็ไปยื่น “แนวทางการปฏิรูปข้าวไทยสู่อนาคตอย่างยั่งยืน” ให้ คสช.พิจารณา เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากคุณอนันต์ ดาโลดม เพราะข้อเสนอที่ขึ้นเป็นผลสรุปจากการสัมมนา “Road Map เพื่อพัฒนาการเกษตรและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน : กรณีข้าวไทย” ที่สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับหลายสมาคมของชาวนา ตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชน จัดกันขึ้นเมื่อ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา

โดยข้อเสนอประกอบไปด้วยการปฏิรูป 5 ด้านหลักคือ 1.ปฏิรูปนโยบายข้าวของรัฐบาล 2.ปฏิรูปการวิจัยและพัฒนาข้าว 3.ปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและระบบข้อมูล 4.ปฏิรูปการผลิตข้าวและองค์กรชาวนา และ 5.ปฏิรูประบบการตลาดข้าว

รายละเอียดข้อเสนอปฏิรูปแต่ละด้าน มีมากเกินเนื้อที่คอลัมน์นี้จะถ่ายทอดได้หมด ผมจึงขอเลือกเขียนถึงเฉพาะด้านปฏิรูปนโยบายข้าวของรัฐบาล เพราะต้องยอมรับว่า ช่วง 2-3 ปีมานี้ เหตุจากรัฐบาลชั่วคราวชั่วร้ายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรในเรื่อง “การจมน้ำข้าว” ได้ทำลายทั้งประเทศชาติและข้าวไทยจนหายหน้าร้ายแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์

ดังนั้น หากนโยบายข้าวของรัฐบาลไม่ได้รับการปฏิรูปให้ดีขึ้นและเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว อนาคตข้าวและชาวนาไทยก็ถึงยากที่จะฟื้นตัวกลับมาสดใสได้

ข้อเสนอปฏิรูปนโยบายข้าวของรัฐบาล มี1.ให้ตั้งคณะกรรมการบริหารข้าวแห่งชาติ ที่มีองค์ประกอบจากภาคการผลิต ภาคการตลาด(ราชการและเอกชน) ภาคชาวนา ด้วยสัดส่วนที่เหมาะสม โดยมีเลขาธิการฯพัฒนาเป็นกก.และเลขานุการ ด้วยเหตุผลที่น่าฟังว่า เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติทุกชุดที่ผ่านมา มีปลัดกระทรวงพาณิชย์หรืออธิบดีกรมการค้าภายในเป็นเลขาฯ การนำเสนอและจัดทำวาระประชุมจึงเน้นเรื่องตลาดเป็นหลัก ข้อเสนอการพัฒนากิจการผลิตข้าวผ่านไปได้เลย งบประมาณที่จะจัดสรรพัฒนาเรื่องข้าวทั้งระบบ จึงไม่ได้รับการอนุมัติเลย ทำให้ไม่เกิดสมดุลระหว่างการผลิตและตลาดข้าว

2.ปรับโครงสร้างองค์กรการผลิตข้าว โดยเฉพาะกรมการข้าวให้มีศักยภาพการทำงานช่วยเหลือชาวนาอย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีข้าวจังหวัดและข้าวอำเภอ 3.ให้สร้างกลไกการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรฯกับจังหวัด 4.ให้เร่งรัดจัดตั้งกองทุนข้าวและชาวนาแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือชาวนาด้านต่างๆ ตลอดจนด้านสวัสดิการ เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพชาวนาภาพทุพพลภาพ จะมีเงินเลี้ยงชีพ 5.เร่งรัดและปรับปรุงโครงการประกันภัยข้าว เพื่อประกันความเสี่ยงภัยพิบัติต่างๆ 6.สนับสนุนให้สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำ ตลอดจนปัจจัยการผลิตและเครื่องมือการผลิตข้าวที่ได้คุณภาพมาตรฐานในราคาเป็นธรรม และ 7.เร่งรัดปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการเช่าที่นาให้เป็นธรรมกับชาวนาและกฎหมายคุ้มครองที่นาจากการนำพื้นที่อุดมสมบูรณ์และในระบบชลประทาน ไปสร้างโรงงานหรือหมู่บ้านจัดสรร

ข้อเสนอเหล่านี้ รวมถึงข้อเสนอการปฏิรูปเกษตรอีก 4 ด้านที่เหลือล้วนกลั่นกรองจากกูรู ผู้รู้ผู้เกี่ยวข้องทั้งตัวชาวนาและอดีตข้าราชการกระทรวงเกษตรฯที่ลึกซึ้งกับปัญหาจริง ๆ ก็เช่นเคย หวังว่าสภาพปฏิรูปของคสช.จะนำไปสานต่อให้เห็นผล...อย่าให้เสียของเด็ดขาด

## สารโฆ บุญแสวง